



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

ตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการประชุมครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบให้ปรับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งตามคุณวุฒิของบุคคลในสายงานของตำแหน่งประเภทวิชาการ และตำแหน่งอย่างอื่นที่เทียบเท่าตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้เป็นผู้มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในสายงานวิชาการเงินและบัญชี ครบถ้วน ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยกำหนดให้มีการประเมินบุคคลให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งคณะกรรมการประเมินบุคคลที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีแต่งตั้ง ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการประเมินบุคคลตามรายละเอียดองค์ประกอบ ตัวชี้วัด วิธีการประเมินบุคคลและเกณฑ์การตัดสินและได้ประเมินเพิ่มเติมด้วยวิธีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ และลงวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว

บัดนี้ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติผลการประเมินบุคคลและให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงาน ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๕/ว ๑๗ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลจัดทำผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมาตามเค้าโครงเรื่องที่เสนอไว้ พร้อมทั้งข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางานหรือปรับปรุงงาน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ จำนวน ๔ ชุด ส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ภายในเวลา ๑ ปี ๖ เดือนนับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล เพื่อนำเสนอคณะกรรมการประเมินผลงาน

อนึ่ง หากมีผู้หนึ่งผู้ใดจะเสนอขอทักท้วงให้ทักท้วงได้โดยยื่นคำทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมเหตุผลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันประกาศ

จึงประกาศให้ได้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

  
(นายวิทยา ยางสุด)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี

อนุกรรมการและเลขานุการ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ปฏิบัติหน้าที่แทน

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลและให้ส่งผลงานเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง  
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  
(แนบท้ายประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ลงวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ขอรับ การประเมินผลงาน	ผลงาน / ข้อเสนอแนวคิดในการพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน
๑	นางสายรุ้ง ชื่นชม		
	ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี	ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี	<b>ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน</b>
	ระดับ ชำนาญการ	ระดับ ชำนาญการพิเศษ	เรื่องที่ ๑ การกำกับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
	เลขที่ตำแหน่ง อ ๑๐	เลขที่ตำแหน่ง อ ๗	เรื่องที่ ๒ การให้บริการสวัสดิการฉบับไวใน ๑๐ นาที
	กลุ่มบริหารงานการเงิน และสินทรัพย์	(ผู้อำนวยการกลุ่ม) กลุ่มบริหารงานการเงิน	สวัสดิการคำรักษาพยาบาล (ONE STOP SERVICE)
	สพป. สิงห์บุรี	และสินทรัพย์	<b>ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน</b>
		สพป. สิงห์บุรี	เรื่อง การพัฒนารูปแบบการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน นำเงินส่งคลังหรือฝากคลังของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สิงห์บุรี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
๒	นายกฤษดา ดอกพุด		
	ตำแหน่งนักวิชาการ ตรวจสอบภายใน	ตำแหน่งนักวิชาการเงิน และบัญชี	<b>ผลงานที่ส่งเข้ารับการประเมิน</b>
	ระดับ ชำนาญการ	ระดับ ชำนาญการพิเศษ	เรื่องที่ ๑ การตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
	เลขที่ตำแหน่ง อ ๔๖	เลขที่ตำแหน่ง อ ๘	เรื่องที่ ๒ การตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายในการจัดงาน
	หน่วยตรวจสอบภายใน	กลุ่มบริหารงานการเงิน	
	สพป. สิงห์บุรี	และสินทรัพย์	<b>ข้อเสนอแนวความคิด/วิธีการเพื่อพัฒนางาน หรือปรับปรุงงาน</b>
		สพป. สิงห์บุรี	เรื่อง การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ ด้านการเงินและบัญชี

